



กองประชาสัมพันธ์
เลขที่รับ 1082
วันที่ 6 พ.ย. 62 เวลา 9.51 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองบริหารงานบุคคล งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง โทร. ๐ ๕๓๙๒ ๑๔๔๔ ต่อ ๑๒๑๘

ที่ อว ๐๖๕๔.๑๘/๐๖๕๗๔ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุญาตการเลือกตั้งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

เรียน ทุกหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ ได้มีประกาศเรื่องแจ้งทุกเลขาธิการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ และได้มีการประชุมของคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ซึ่งได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ แจ้งให้แต่ละหน่วยเลือกตั้งประจำพื้นที่ดำเนินการ ดังนี้

๑. ขออนุญาตรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) มายังหน่วยเลือกตั้งประจำเขตพื้นที่ เพื่อรับทราบการเพิ่มรายชื่อและเปลี่ยนแปลงหมายเลขของผู้สมัคร (รายละเอียดดังแนบ)

๒. ให้หน่วยเลือกตั้งดำเนินการเลือกตั้งตามประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ เรื่อง กำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) (รายละเอียดดังแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(รองศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ อัจฉานนท์)

เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารย์ประจำและข้าราชการ

- ทาน + 1 เครื่องดื่มใน สัปดาห์
- มอน นายทษา ประชาสัมพันธ์ ผ่าน สื่อต่างๆ
- มอน น.ศ. สิริคณา ประชาสัมพันธ์ ผ่าน สื่อสังคม

แหวดาว กาน~
(นางสาวแหวดาว ญาณะ)

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานการกองประชาสัมพันธ์
6 พ.ย. 2562



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ
เรื่อง รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ (ฉบับที่ ๒)

ตามคำสั่งศาลปกครองในคดีหมายเลขดำที่ บ.๖๕/๒๕๖๒ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ให้ทุเลาการ
บังคับตามคำสั่งของคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ปฏิเสธไม่รับสมัคร ว่าที่ร้อยตรีนิพล โนนจ้อย เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น
ประกอบกับคำวินิจฉัยของประธานคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เห็น
ควรให้เพิ่มชื่อ ว่าที่ร้อยตรีนิพล โนนจ้อย เป็นผู้มีคุณสมบัติรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
ประจำ และให้มีการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ต่อไป

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยคุณสมบัติ
หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้อ ๘ ประกอบกับมติคณะกรรมการดำเนินการฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
จึงให้ยกเลิกประกาศเรื่องรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารย์ประจำและข้าราชการ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ ในส่วนของรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับ
เลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และกำหนดการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั้งสองครั้ง
โดยให้ใช้รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครเลือกตั้งใหม่ ดังนี้

dnr

หมายเลข	ชื่อ - สกุล	สังกัดคณะ	เขตจังหวัด
๑	รองศาสตราจารย์เกชา คุณา	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร	น่าน
๒	รองศาสตราจารย์โกศล โอฬารไพโรจน์	วิศวกรรมศาสตร์	เชียงใหม่
๓	ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรยา สันทวีรวงศ์	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร	ลำปาง
๔	ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ เคลือบวัง	วิศวกรรมศาสตร์	ตาก
๕	ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทอดทูล โตศิริ	บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์	ตาก
๖	นายณที สัมปุระพันธ์	ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์	เชียงใหม่
๗	ว่าที่ร้อยตรี นิพล โนนจ้อย	บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์	พิษณุโลก
๘	ผู้ช่วยศาสตราจารย์พายัพ เกตุขัง	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร	ตาก
๙	ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานิตย์ มัลลวงค์	บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์	เชียงใหม่
๑๐	นายยรรยง เฉลิมแสน	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร	พิษณุโลก
๑๑	ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ ปงลังกา	วิศวกรรมศาสตร์	เชียงราย
๑๒	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์สายันต์ ไยสามแสน	บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์	เชียงใหม่
๑๓	รองศาสตราจารย์อนุชา จันทบูรณ	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร	น่าน

ทั้งนี้ ให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเฉพาะกลุ่มคณาจารย์ประจำ ดังนี้

๑. ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. หน่วยเลือกตั้งในแต่ละเขตจังหวัด
๒. ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. หน่วยเลือกตั้งในแต่ละเขตจังหวัด

สำหรับกลุ่มข้าราชการให้ใช้ผลการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ และกำหนดให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหม่ ครั้งที่ ๒ เป็นวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. หน่วยเลือกตั้งในแต่ละเขตจังหวัด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(รองศาสตราจารย์ไทย ทิพย์สุวรรณกุล)
ประธานกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ
เรื่อง กำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ (ฉบับที่ ๒)

ตามคำสั่งศาลปกครองในคดีหมายเลขดำที่ บ.๖๕/๒๕๖๒ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งของคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ปฏิเสธไม่รับสมัคร ว่าที่ร้อยตรีนิพล โนนจ้อย เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น ประกอบกับคำวินิจฉัยของประธานคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เห็นควรให้เพิ่มชื่อ ว่าที่ร้อยตรีนิพล โนนจ้อย เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และให้มีการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ต่อไป

เพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๘ (๑) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมติคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ จึงให้มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ ตั้งแต่วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

fnr

(รองศาสตราจารย์ไทย ทิพย์สุวรรณกุล)
ประธานกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

ตารางแนบท้ายประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

ลำดับ ที่	วัน/เดือน/ปี	การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	๓๑ ต.ค. ๒๕๖๒	คณะกรรมการดำเนินการเลือก กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เพื่อ -กำหนดวันเลือกตั้งใหม่ ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ จากคณาจารย์ประจำ -กำหนดวันเลือกตั้งใหม่ ครั้งที่ ๒ จากข้าราชการ -กำหนดหมายเลขประจำตัว ผู้สมัครรับเลือกตั้ง (เรียงลำดับ ตามตัวอักษร)	- คณะกรรมการดำเนินการฯ	
๒	๑ พ.ย. ๒๕๖๒	ประกาศรายชื่อและหมายเลข ประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง (เรียงลำดับตามตัวอักษร)	- คณะกรรมการดำเนินการฯ	
๓	๑๕ พ.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๕.๐๐ น.	หน่วยเลือกตั้งดำเนินการเลือกตั้ง ครั้งที่ ๑ เฉพาะจากคณาจารย์ ประจำ *สำหรับข้าราชการใช้ผลการลงคะแนน เสียงเลือกตั้งวันที่ ๘ ต.ค. ๒๕๖๒	- คณะอนุกรรมการ ดำเนินการฯ ในแต่ละเขต จังหวัด	ให้เก็บรักษาหีบเลือกตั้งไว้ เป็นความลับรอผลการ เลือกตั้งในวันที่ ๑๘ พ.ย. ๖๒ และ
๔	๑๘ พ.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๕.๐๐ น.	หน่วยเลือกตั้งดำเนินการเลือกตั้ง ครั้งที่ ๒ จากคณาจารย์ประจำและ ข้าราชการ	- คณะอนุกรรมการ ดำเนินการฯ ในแต่ละเขต จังหวัด	ให้รายงานผลการนับ คะแนน ส่งมายังเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินการฯ อย่างช้าในวันทำการถัดไป หมายเหตุ ผู้มีสิทธิ์ ลงคะแนน ใช้สิทธิ์ได้เพียง ครั้งเดียว
๕	๑๙ พ.ย. ๒๕๖๒	ส่งแบบรายงานสรุปผลคะแนน เลือกตั้งพร้อมบัตรเลือกตั้งและ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ข้องทั้งหมด โดย ส่งทางไปรษณีย์ (EMS)	- คณะอนุกรรมการฯ	ให้ส่งถึง นางสาวพัชรินทร์ จินตนา กองบริหารงาน บุคคล มทร.ล้านนา
๖	๒๓ พ.ย. ๒๕๖๒	ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เพื่อสรุปผลการ เลือกตั้งและประกาศผลการ เลือกตั้ง และนำผลการเลือกตั้ง เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ	- คณะกรรมการดำเนินการฯ	

km

